



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายงาน: นมโคสดแท้ไทย-เดนมาร์ค'ทุ่ม40ล. เสริมระบบการผลิต....	มติชน
2. เกษตรกร-ผู้บริโภคร่วมกัน เหยื่อสงครามการค้ากับจีน	กรุงเทพธุรกิจ
3. ตรึงจับ 3-ลอบจับปูเสฉงสูญพันธุ์	ข่าวสด
4. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: ดีจังเลย	ไทยรัฐ
5. คอลัมน์: กระดานข่าว	ข่าวสด
6. คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: สะดุดเกมเขียว	ไทยรัฐ
7. พบขร.ต้น'ชวน'ปธ.โหวตลิว258-235	มติชน
8. จัดแผนบูรณาการแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	เดลินิวส์
9. งานเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ อ.หันคา	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เขียนให้คิด: ความไร้ยางอายของ สส.ไทย ทำให้เมืองไทยไร้ความสงบสุข	แนวหน้า
11. คืบหน้าวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่	ข่าวสด
12. คอลัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ

นมโคสดแท้'ไทย-เดนมาร์ค'ท่วม40ล. เสริมระบบการผลิต ليبसानอาชีพพระราชทาน.9



รายงาน

ปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการต้มนม 18 ล้านคนต่อปี เป็น 25 ล้านคนต่อปี ในส่วนของปี 2564 จะมีการลงทุนปรับปรุงโรงงานระบบการผลิต เครื่องจักร ชุดพาสเจอร์ไรซ์ที่สามารถทำการผลิตได้ 5 ตัน/ชั่วโมง แท็งก์น้ำนมดิบ ปริมาณขนาด 10 ตัน แท็งก์ผสมน้ำนม ขนาด 500 ลิตร 2 ตัน และ 3 ตัน และแท็งก์พาสเจอร์ไรซ์น้ำนมขนาด 5 ตัน และ 3 ตัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องบรรจุโยเกิร์ต เครื่องบรรจุนมถนอม และเครื่องบรรจุนมขวด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ระบบกำจัดน้ำเสียตามมาตรฐานสากล เพราะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง และใกล้ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของโรงงานผลิตนมเย็นของประเทศ

ขณะที่โรงงานนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ **ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ** ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดตัวโครงการขยายรายผลิตที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตั้งเป้าขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารจาก อ.ส.ค.และเกษตรกรผู้ผลิตนมพื้นที่ภาคเหนือร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวว่า อ.ส.ค.เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปี 2562 ตั้งเป้ารายได้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีงบประมาณ 2561 ที่ทำรายได้ 9,560 ล้านบาท



มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15051

หน้า: 20(กลาง)

Col.Inch: 110.02

Ad Value: 170,531

PRValue (x3): 511,593

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงาน: นมโคสดแท้'ไทย-เดนมาร์ค'ท่วม40ล. เสริมระบบการผลิตสืบสานอาชีพพระราชทานร.9

ตั้งนั้น ปีนี้ อ.ส.ค.จึงทุ่มงบลงทุนกว่า 40 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น ที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยการปรับปรุงในส่วนของโรงงานระบบการผลิต และเครื่องจักรใหม่

“การที่ อ.ส.ค.ปรับปรุงและขยายการผลิต โรงงานนมพาสเจอร์ไรซ์ จ.เชียงใหม่ นอกจากเพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มีปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์และกลุ่มนมเย็นของ อ.ส.ค. มีการผลิตและกระจายสินค้าได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแผนขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์และกลุ่มนมเย็นไปยังกลุ่มธุรกิจ Catering ต่างๆ เช่น โรงแรม ฟู้ดคอร์ท ร้านอาหาร อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้สร้างฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแตกไลน์สินค้าและขยายกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น ยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น และช่วยสืบสานสานต่อ อาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้อยู่คู่กับสังคมไทยให้ยาวนานต่อไป ตั้งพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2531 ว่า ‘...การเลี้ยงโคนมก็เป็นอาชีพที่ดีสำหรับคนไทย เหมาะกับประเทศ และถ้าใช้หลักวิชาการที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีความเจริญและมีรายได้ดี...’ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงมีพระราชดำริในเวลาต่อมาว่า ‘...อาชีพการเลี้ยงโคนมนี้ เป็นอาชีพที่พ่อได้พระราชทานไว้ ดังนั้นเราจะต้อง เพื่อให้อาชีพนี้ได้อยู่คู่แผ่นดินไทย...’

สำหรับการขยายโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ สามารถรองรับปริมาณ



น้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทางภาคเหนือได้มากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบภาคเหนือมีปริมาณเพียงพอและมีมากกว่ากำลังการผลิตที่เคยผลิตได้ 15 ตัน/วัน เป็น 30 ตัน/วัน เมื่อกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์สูงขึ้น ก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดเชิงรุกให้แก่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่สามารถกระจายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็นให้เข้าถึงทั่วประเทศ

โดยปีนี้ยอดจำหน่ายนมเย็นชนิดต่างๆ สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ตลาดโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะนมเย็น มีตัวแทนจำหน่ายรวม 3 ราย ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ สร้างรายได้ 5.5 ล้านบาท/เดือน ในขณะที่นม UHT มีตัวแทนจำหน่าย 2 ราย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ สร้างรายได้ 17 ล้านบาท/เดือน พร้อมเตรียมพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะการจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ 5 กิโลกรัม ที่ตั้งเป้าให้เติบโต 30% ในปี 2563

นายวิเชียร อินตะไชย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานชุมนุมโคนมภาคเหนือ กล่าวว่า พื้นที่เลี้ยงโคนมของ จ.เชียงใหม่ มีความเหมาะสมที่สุด เพราะอากาศหนาว ทำให้น้ำนมมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ในส่วนการเพิ่มกำลังการผลิต อ.ส.ค. จะช่วยให้เกษตรกรผลิตน้ำนมส่งโรงงานได้ในราคาที่ยุติธรรมและหมดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดแน่นอน

“ที่สำคัญคือ เป็นอาชีพพระราชทานจาก ‘ในหลวง’ ที่เรารัก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตน้ำนมที่ดีมีคุณภาพให้คนดื่ม หากเกษตรกรเลี้ยงโคนมทุกคนคิดอย่างนี้ เชื่อว่าจะเจริญ



ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

รุ่งเรืองแน่นอน”

นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังมีแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้คนไทย และเยาวชนไทยหันมาบริโภคนมที่มีคุณภาพจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง อ.ส.ค.มีการพัฒนาช่องทางการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านไทย-เดนมาร์ค ระหว่าง อ.ส.ค.กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการเปิดร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์ช็อป (THAI-DENMARK MILK SHOP) ทั้งหมด 14 สาขาทั่วประเทศ ในเขตภาคเหนือมีจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ โรงเรียนนมฟอรั่ต จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ล้านนา) และในส่วนของร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ (THAI-DENMARK MILK LAND) อ.ส.ค.นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ได้แก่ โยเกิร์ต นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีม และสามารถนำมาผสมกับเมนูเครื่องดื่ม เช่น โกโก้เย็น ลาเต้ สมูทตี้ผลไม้ต่างๆ ได้

สำหรับตลาดต่างประเทศ อ.ส.ค.มียอดส่งออก 1,200 ล้านบาทต่อปี ส่งมอบไปจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา 80% ลาว และเมียนมา ซึ่ง 95% เป็นนมกล่อง UHT ที่เหลือเป็นนมเย็นรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ อ.ส.ค.ยังมีแผนขยายการผลิตนมออร์แกนิก 100% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีฟาร์ม 2 แห่งที่ จ.สุราษฎร์ และมีช่องทางจำหน่ายในวงจำกัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

จินตนา กิจมี



เกษตรกร-ผู้บริโภคมอเมริกัน เขี่ยสงครามการค้ากับจีน

กรุงเทพธุรกิจ ● นายซอนนี่ เพอร์ติว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังจัดหาเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งความช่วยเหลือครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันผู้ปลูกถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าวโพด และมีบางส่วนที่กันไว้สำหรับโครงการความช่วยเหลือต่างๆ เช่น โครงการธนาคารอาหาร และอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้มีการจัดสรรเงินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อเตรียมไว้ให้กับเกษตรกรสำหรับชดเชยส่วนที่เสียไปในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ

ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ในความตกลงด้านการค้าใดๆ ที่จะมีกับจีน รัฐบาลสหรัฐต้องการให้จีนยอมซื้อสินค้าจากอเมริกา นับตั้งแต่สินค้าการเกษตร

ไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสหรัฐออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการแก้ไขผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างถาวร ไม่ใช่การให้เงินเยียวยาในระยะสั้น หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมอบเงินช่วยเหลือทางการค้ารอบใหม่

เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศ ต่างออกมาขานรับข่าวดังกล่าว แต่ยังคงยืนยันว่าวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น โดยสมาพันธ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองแห่งอเมริกา ระบุในแถลงการณ์ว่า “การมอบงบประมาณช่วยเหลือรอบสองเพื่อชดเชยผลกระทบด้านการเกษตรเป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราว ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาวงจรถาวรสำหรับผู้ปลูกถั่วเหลืองที่สูญเสียตลาดส่งออกอย่าง

มหาศาล”

ด้านสมาพันธ์ผู้ปลูกข้าวโพดแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นซีซีเอ) แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวโพดที่ปรับตัวลง รวมถึงภาพรวมด้านการส่งออกที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสองชาติมหาอำนาจโลก



ขณะที่ผลวิจัยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) พบว่า รายได้จากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นเกือบทั้งหมดกลายเป็นภาระที่ธุรกิจนำเข้าของ

เกษตรกรสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขผลกระทบ จากสงครามการค้าอย่างถาวร ไม่ใช่เยียวยาระยะสั้น



สหรัฐต้องแบกรับ อีกรั้งการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ผ่านมานั้นทำให้ปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดลง แต่ตัวเลขขาดดุลการค้าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานดังกล่าวระบุว่า การเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมบางส่วนนั้นตกเป็นภาระของผู้บริโภคในสหรัฐ ขณะที่บริษัทนำเข้าเป็นฝ่ายแบกรับภาระส่วนอื่นๆ จนมีส่วนต่างกำไรลดลง

“ผู้บริโภคในสหรัฐและจีนต่างเป็นฝ่ายแพ้อย่างชัดเจนในศึกการค้านี้” รายงานระบุ

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศเพิ่มการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิมในอดีต 10% เป็น 25% และยังขู่ที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนส่วนอื่นๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นการประกาศสงครามการค้ากับจีนอย่างเป็นทางการ ต่อมาไม่กี่วันทางการจีน ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราเดียวกัน ซึ่งการตอบโต้ด้วยภาษีศุลกากรของ 2 มหาอำนาจเศรษฐกิจโลกสร้างความกังวลแก่หลายประเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย 4 คนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ระบุว่า ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่รุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนให้กับภาคธุรกิจต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ความเห็นนี้บ่งชี้ว่า ผลกระทบของสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมานาน 10 เดือนระหว่างสหรัฐและจีน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่า เฟดจะยังคงอดทนไปอีกนานเพียงใดต่อการปรับอัตราดอกเบี้ย

นางแมรี ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า หากความไม่แน่นอนยังคงดำเนินต่อไป เศรษฐกิจสหรัฐก็จะเผชิญความเสี่ยงสูง เพราะความไม่แน่นอนมีผลกระทบอย่างแท้จริง โดยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการลงทุน

ด้านนายโธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาชิคาโก และนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวว่า ความไม่แน่นอนด้านการค้า อาจส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็อาจช่วย

หนุนให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น

ส่วนนายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานเฟดสาขาดีลลิส กล่าว ว่า ตนเองกำลังจับตาดูอย่างระมัดระวังต่อความตึงเครียดด้านการค้า เนื่องจากวิตกว่า อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง

ขณะที่งานวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า การปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบล่าสุดของสหรัฐ จะทำให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนประจำปี อยู่ที่ 831 ดอลลาร์สหรัฐต่อครัวเรือนต่อ 1 ปี

งานวิจัยดังกล่าว ซึ่งจัดทำโดยนางแมรี แอมิตี ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการวิจัยและสถิติของธนาคารกลางสหรัฐ นายสตีเฟน เรตติง คาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และนายเดวิด ไวน์สตีท คาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุว่า การปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในปี 2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำปีแต่ละ 419 ดอลลาร์ต่อครัวเรือน และยังส่งผลให้เกิดภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้บริโภค ตลอดจนความสูญเสียและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่า อัตราภาษี 10% ยังลดอุปสงค์การนำเข้าถึง 43% และนักวิจัยคาดการณ์ว่า การสูญเสียทางเศรษฐกิจประจำปีจะเพิ่มขึ้นแตะ 620 ดอลลาร์ต่อครัวเรือน จากการปรับขึ้นภาษีนำเข้า

ทั้งนี้ งานวิจัยระบุว่า “โดยสรุปแล้ว จากการประเมินของเฟด อัตราภาษีที่สูงขึ้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะสร้างความบิดเบี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และยังลดรายได้จากการจัดเก็บภาษีของสหรัฐ”

ตรึงจับ 3-ลอบจับปูเสียดสูญพันธุ์

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาตรัง นายเอกชัย ช่วยเป็น เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายฉนวนอมพงษ์ อ่อนบุตร นายท้ายเรือกลชายทะเล นายสุพจน์ จิตต์ธรรมา ช่างเครื่องเรือชั้น 1 และ นายจันทน์ เปี้ยกบุตร กะลาสี สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 คน เข้ามาจับปูขนาดเล็กกว่าที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ นายสุวัฒน์ เพ็งฟุ้ง อายุ 37 ปี ชาวด.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของเรือ นายรุ่งโรจน์ หมาดหลู อายุ 35 ปี และ นายธัญญา หุ้ยอัน อายุ 30 ปี ทั้งสองเป็นลูกเรือชาวด.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

การจับกุมครั้งนี้มาจากเจ้าหน้าที่นำเรือตรวจประมงทะเล 222 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนบริเวณทะเลอันดามัน เขตท้องที่ จ.ตรัง บริเวณทิศใต้เกาะนุหลาบใต้ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงด้วยกันว่า มีเรือประมงจำนวนหนึ่งใช้ลอบปูขนาดเล็กต่ำกว่า 2.5 นิ้ว ที่กฎหมายกำหนด เพื่อออกทำประมงจับปูขนาดเล็กใกล้บริเวณชายฝั่งอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ยึดของกลางเรือหางยาวชื่อ ส สุวัฒน์ ขนาด 2.67 ตันกรอส จำนวน 1 ลำ เครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาด 2,500 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องมือทำการประมงลอบปู จำนวน 800 ลูก และปูม้า ประมาณ 5 กิโลกรัม จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาร่วมกันทำการประมงโดยฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (7) โดยจะเสนอศาลให้ลงโทษปรับขั้นสูงสุดและริบเรือประมงที่ใช้ในการกระทำความผิด

เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีชาวประมงจำนวนมากหันมาจับปูขนาดเล็กเพื่อมาขายในตลาด รวมทั้งแกะเนื้อส่งขายพ่อค้าแม่ค้า เนื่องจากปูขนาดใหญ่มีราคาสูง จึงลักลอบจับปูขนาดเล็กที่ราคาถูกกว่าขายกันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้า แต่การกระทำดังกล่าวจะเสี่ยงให้เกิดปัญหาปูสูญพันธุ์ไปจากทะเล หรือสัตว์น้ำเค็มโตไม่ทันในอนาคต

บุคคลในข่าว



ตีจ้งเลย คุณเดือน สสะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี มาร์กาเรต ทังก์, กลาวเตีย เอแบล, ทีม มาเลอร์ และ ไทศาล หงษ์ทอง มาร่วมงานด้วย ที่กระทรวงเกษตร วันก่อน.

ข่าว กระดาน

□...อพวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (Thailand Science Drama Competition 2019 : The Final Round) ส่งเสริมเยาวชนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน วันอังคารที่ 28 พ.ค.62 เวลา 08.00-15.00 น. ที่ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

□...สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีตรวจวัดอากาศ) วิจัยและพัฒนาข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการ ในวันพุธที่ 29 พ.ค.62 เวลา 08.30-10.30 น. ที่ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

□...โครงการร่วมบริหารหลักสูตร สล.บ.มีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ที่ Promotion area (ลานหน้า Uniqlo) ชั้น 1 ณ เซ็นทรัลพาราม 2 เพื่อให้ผู้แสดงผลงานและผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงาน พบปะแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ผ่านผลงานความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ใน ยุคดิจิทัล 4.0 ที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการพัฒนาประเทศในอนาคต

□...กลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวรายการ Aksorn Channel ผ่านทางสื่อ Social Media Youtube รายการที่จะพาครูไทยไปเจาะลึก ทุกประเด็นการศึกษา พร้อมวิเคราะห์ที่มาที่ไปด้านการศึกษาไทยอย่างละเอียด ผ่านครูทางการศึกษาอย่าง อาจารย์เอกรินทร์ สัมมาศาล และที่ปรึกษาของ อจท. มาร่วมแนะนำการศึกษาไทย ออกอากาศทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 1 ทุ่มตรง ทาง LIVE Facebook AksornACT : อักษรเจริญทัศน์ อจท.และ YouTube Aksorn Education พร้อมกันทั่วประเทศ



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 ขบวนออกจากสถานีเดินหน้าเร่งสปีด ไปสู่ปลายทาง

หลังจากมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก เบิกฤกษ์เบิกชัย ต่อด้วยการประชุมสมาชิกวุฒิสภานัดแรก เลือกพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา ตามโผ

แต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาฯ กว่าจะเรียบร้อยเสร็จสรรพ ครบสำรับ ได้ ชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาฯ ก็ต้องเผชิญเหลี่ยมคู่ต่อรองกันซุลมุนวุ่นวาย

ขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาลงมาอย่างเป็นทางการ

ก็จะเป็นที่หน้าของประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภาต้องเรียกประชุมร่วมรัฐสภาเป็นคิวต่อไป โดยคาดว่าตามฤกษ์ยามจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 วัน

เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาที่ประกอบด้วย ส.ส.497 คน เนื่องจาก ฐานารจิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต-

ใหม่ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และ ส.ว. 250 คนร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี โดยเป็นการลงคะแนนอย่างเปิดเผย นั่นก็แน่ยิ่งกว่าแน่แปง “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีชื่อเป็นตั้งหนึ่งมาตลอด มาถึงวันนี้ยังตั้งจำที่จะได้ไปต่อบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เพราะพรรคต้นข้าวอย่างพลังประชารัฐกับแนวร่วมพรรคเล็ก พรรคจิว มี ส.ส.อยู่ในมือแน่ๆ 187 เสียงเมื่อผนวกกับ ส.ว.ที่ คสช.บรรจุเลือกจิมอีก 250 คน

สิริรวม 387 เสียง เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ที่ขณะนี้มียู่ 747 คน เสียงเกินครึ่งรัฐสภาไปกว่า 1 โทล

ฉะนั้นไม่ว่าจะโหวตกันท่าไหน “ลุงตุ๋” ก็ชนะขาดวันยังค่ำ ได้นั่งแทนนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งแน่นอน ยิ่งกว่าไฮโลเปิดถ้วยแทง

แต่ท่ามกลางสถานการณ์การต่อรองโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างหนักหน่วง จากอกิมหาตัวแปรแห่งยุค ทั้งพรรคภูมิใจไทย ของ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีร์กุล ที่มี “บิกเน” เนวิน ชิดชอบ เป็นแบ็กอัป

วางเงื่อนไขตั้งเป้าสูงลิ่ว ขอแบ่งกระทรวงเกรดเอคือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีอื่นๆ รวม 7 ที่นั่ง เพื่อแลกกับการยกยิว 51 ส.ส.เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้อำนาจของ จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคคนใหม่ และ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ที่มี ส.ส.

ในค่าย 52 เสียง

ตั้งแง่ต่อรอง ขอคุมกระทรวง เกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ฟัง รมช. กระทรวงอื่นๆ รวม 7 ที่นั่งเหมือนกัน รอยื่นหมูยื่นแมว แลกกับการนำ ส.ส.ปชป. มาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลกันต่อไป

ตรงนี้แหละ คือปัญหาโคตรหินที่ “ลุงตุ๋” ต้องคิดหนักยิ่งกว่าใคร

เพราะถึงแม้เส้นทางก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกฯ เปิดโล่งโจ้งสะดวกโยธิน แต่ถ้าได้เป็นนายกฯ สมใจนึกบางลำพูแล้ว ต้องเจอเกมเขียวต่อรองหนักข้อจนกระเดือกไม่ลง

หากเล่นบทเข้มขมทักไมยอมมอ ก็อาจทำให้แผนตั้งภูมิใจไทย-ประชาธิปไตยฯ เข้าร่วมรัฐบาลต้องพังพาบกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันที

ถึงตอนนั้น “รัฐนาวา ลุงตุ๋ 2” ก็มีสิทธิจอดไม่ต้องแจวเหมือนกันนะโยม!!!

“พ่อลูกอิน”

พบชร.ต้น'ชวน'ปธ. โหวตลี้ว258-235

แต่มีที่นั่งห่าง'สมพงษ์'
ชัดเจน20พรรคหนุน
สภานัดแรก-วัดพลัง
สุชาติ-3มิตรจนสกัดดีล

เคลียร์วุ่นปมประธาน
พท.ไว้วางใจ'อ้อม'ช่วยรบ.
ปรบมือส่ง'ธนาธร'ยุติ
ประชุมสภาวันแรกวุ่น พบชร.ขงเลื่อนเลือก ปธ.-รอง
สะพัดต่อรองโหวตดำไม่ลงตัว (อ่านต่อหน้า 10)



ปธ.สภาคนใหม่ - นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนฯ โดยการลงคะแนนลับด้วยคะแนน 258-235 เสียง ที่ห้องประชุมใหญ่ที่ไอที ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

ต่อจากหน้า 1**'ชวน'****เปิดประชุมเลือกประธานสภา**

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ที่ไอที ถนนแจ้งวัฒนะ มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชุดที่ 25 เป็นครั้งแรก ที่มีนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว มีองค์ประชุมทั้งหมด 496 จาก 497 คน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส.ว. และนำ ส.ส.ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ก่อนให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.กรณีถือหนังสือตาม มาตรา 101 (6) และมาตรา 98(3)

ของรัฐธรรมนูญ 2560

ตบมือส่ง'ธนาธร'ลั่นสภา

ด้านนายธนาธรได้ลุกขึ้นมาพยายามจะใช้สิทธิกล่าวแสดงความคิดเห็น ทำให้สมาชิก ส.ส.หลายรายไม่พอใจต่างยกมือประท้วง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างวุ่นวาย ส.ส.หลายคนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เช่น นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ ตะโกนสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวไม่ให้นายธนาธรพูด โดยนายชัย พยายามไกลเกลี่ย จนสุดท้ายนายธนาธร ได้กล่าวจนจบประโยคว่า "ผมรับทราบและขอยุติการทำหน้าที่ของ ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย" ก่อนเดินไปสวมกอดกับนายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนค.และเดินออกจากที่ประชุม ท่ามกลาง ส.ส.พรรค อนค. พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ลุกขึ้นชูสามนิ้ว ยืนปรบมือตบมือที่ประชุม จนนายชัยต้องระงับให้หยุดได้แล้ว นี่ไม่ใช่โรงละคร ภายหลังจากนายธนาธรออกจากที่ประชุมแล้ว ส.ส.พรรค พปชร.ยังติดใจลุกขึ้นประท้วงดำเนินการทำหน้าที่

ของนายชัยอย่างต่อเนื่อง

พปชร.ขอเลื่อน-ประท้วงวุ่น

จากนั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. อภิปรายว่า มีเสียงหลายทิศทางดังมาว่า หลังจบวาระที่ 1 จะไม่มีการประชุมตามระเบียบวาระที่ 2-3 คือ การเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงอยากขอความมั่นใจจากประธานว่า จะมีการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระหรือไม่ จากนั้น นายวีระกร เสนอญัตติขอเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานออกไปก่อนทันที แต่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรค พท. เสนอญัตติให้เดินหน้าการประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานต่อไป เพราะประเทศชาติเสียหายมามากแล้ว ขอถามจริงๆ ว่ากลัวอะไร หรือหาญหา้ยไม่เจอ ซึ่งนำไปสู่ข้อถกเถียงระหว่าง ส.ส.พรรค พท. และพรรค พปชร.อย่างต่อเนื่องนับ 20 นาที ยังไม่ได้ข้อยุติ

'วิรัช'แจงขอเลื่อนปธ.สภา

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ



ให้กำลังใจ - ส.ส.เข้ารุมล้อมและสวมกอดให้กำลังใจนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขณะเดินออกจากที่ประชุมสภาตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.กรณีถือหนังสือ ที่ห้องประชุมใหญ่ที่ไอที ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

พรรค พปชร. อภิปรายว่า เหตุที่ขอเสนอเลื่อนเนื่องจากช่วงเย็นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา พรรคมีมติเสนอคนของตัวเองแข่งขันตำแหน่งประธานสภา แต่ในเวลาเดียวกันผู้ใหญ่ของพรรคได้ไปพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆ และข้อสรุปออกมาช่วง 20.00-21.00 น. ขณะเดียวกัน พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ก็มิมติจะสนับสนุนบุคคลจากพรรค พปชร. ดังนั้น หากปล่อยให้มีการโหวต และยังไม่กลับมติ เกรงว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียน จึงขออนุญาตว่า ถ้ามีโอกาสได้เลื่อนก็ขอให้เลื่อนโดยเชื่อจะเลื่อนเพียงไม่กี่วัน

ต่อมา นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ใหม่ ได้สนับสนุนให้มีการเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากเป็น ส.ส.ใหม่เพิ่งเข้าสภาจึงอยากศึกษาข้อบังคับสภาให้ชัดเจน ดังนั้น การเลื่อนออกไปก่อนคงไม่ทำให้เสียหายมาก ทำให้นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ลูกขึ้นอภิปรายว่า หากมีการเลื่อนออกไปมันน่าอายประชาชน วันนี้วาระการประชุมก็มีเพียงวาระเดียว ถ้าเลือกไม่ได้มันน่าอาย ขอให้วันนี้มีการเลือกประธานสภาให้ได้ ด้าน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า อย่าให้ความไม่พร้อมของบางคนมาหยุดยั้งการทำหน้าที่ของสภา ถึงอย่างไรวันนี้ต้องมีการเลือกประธานสภาให้ได้

นิ้วและ'พ่อเนวิน'สั่งพักประชุม

กระทั่ง เวลา 11.50 น. ภายหลังจากที่ ส.ส.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ นายชัย ในฐานะประธานการประชุมได้สั่งพักการประชุม และเปิดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น.

ด้าน นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร. ในฐานะเจ้าของญัตติขอเลื่อนประชุม กล่าวภายหลังประธานที่ประชุมสั่งเบรกประชุมว่า เมื่อเปิดประชุมอีกครั้ง จะขอถอนญัตติดังกล่าวออก ขอให้มั่นใจว่า วันนี้จะได้ประธานสภาแน่นอน เหตุที่ขอเลื่อนเพราะปัญหาภายในพรรคของเรายังไม่ลงตัว แต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหานั้นแล้ว

7พรรคเดิหน้าเลือกปธ.สภา

ต่อมา ที่ห้องประชุมใหญ่ที่ไอที หัวหน้าพรรคการเมือง 7 พรรค ประกอบด้วย พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค พท. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ (พช.) นายสุกติช อากาศฤกษ์ รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย และ

พรรคเสรีรวมไทย ได้หารือร่วมกัน

โดย พล.ต.ท.วิโรจน์กล่าวว่า วาระการประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำท่าจะมีการเลื่อนออกไป ทั้งที่การเลือกประธานสภา เป็นอาวุธของฝ่ายนิติบัญญัติ พรรค พท.เห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควร เมื่อยังไม่ได้ประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติทางพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยจึงขอให้สภาดำเนินการต่อไปในภาคบ่ายวันนี้

ด้านนายธนาธรกล่าวยืนยันว่า สภาที่มีบุคลากรที่เหมาะสม พร้อมเป็นประธานและรองประธานฯ วันนี้ไม่มีเหตุอันใดที่จำเป็นต้องเลื่อนการเลือกประธานสภาฯออกไป ทั้งนี้ เราทุกคนพร้อมและอย่าปิดประชุม แต่ให้เลือกไปตามระเบียบวาระ

'สุทิน'จะต่อรองไม่ลงตัว

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า พรรค ปช.ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้เราทำหน้าที่การเป็นผู้แทนราษฎรแล้ว วาระการเลือกประธานสภาฯวันนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. เรากินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ทำไมเราไม่ทำง่าย ประชาชนพร้อม แต่เราไม่พร้อม ทำไมเราทำตัวแบบนี้ มาทำเป็นเล่นได้อย่างไร

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า เหตุผลที่เราได้

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(26.05.19)

เช็กพลัง-จุดยืน 'เลื่อน-ไม่เลื่อน'เลือก ปธ.สภา

เสนอเลื่อน : วีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พปชร.

ผลโหวต เลื่อน 246 เสียง	
พลังประชารัฐ	110 เสียง
ประชาธิปัตย์	51 เสียง
ภูมิใจไทย	51 เสียง
ชาติไทยพัฒนา	10 เสียง
ชาติพัฒนา	3 เสียง
พรรคเล็ก	รวม 11 เสียง
รักษ์ผืนป่า	2 เสียง
รวมพลังประชาชาติไทย	5 เสียง
พลังท้องถิ่นไทย	3 เสียง
ประชาชนปฏิรูป	1 เสียง

ผลโหวต ไม่เลื่อน 248 เสียง	
เพื่อไทย	136 เสียง
อนาคตใหม่	78 เสียง
เสรีรวมไทย	10 เสียง
ประชาชาติ	7 เสียง
เศรษฐกิจใหม่	6 เสียง
เพื่อชาติ	5 เสียง
พลังประชาชนไทย	1 เสียง

พลังประชารัฐ 5 เสียง

หมายเหตุ : • พลังประชารัฐ 5 เสียง ลงมติผิดขอแก้ไขไม่ได้
• งดออกเสียง 2 ลาป่วย 1

ต่อจากหน้า 10**'ชวน'**

รับทราบที่ยังไม่สามารถเลือกประธานสภาได้ เรา 7 พรรคทราบมาก่อนเข้าประชุมว่าเพราะพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ยังตกลงผลประโยชน์กันไม่ได้ วันนี้เป็นแบบนี้ยังคิดจะตั้งรัฐบาลที่มีเสียงปรี่มน้ำ จากนั้นลองคิดดูว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น

เริ่มประชุมต่อพปชร.ยังไม่เข้า

ต่อมาเวลา 13.05 น. นายชัยเรียกที่ประชุมสภากลับมาพิจารณาอีกครั้ง แต่ยังไม่มีการประชุมสภา กลับเข้าที่ประชุม ทำให้ นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรค พท. และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนาคต. กดดันให้เรียก ส.ส.พรรค พปชร.เข้าสู่ที่ประชุม เรียกห้องให้นายชัยกดออกเรียกอีกครั้ง เพราะเลยเวลามา 5 นาทีแล้ว ซึ่งนายชัยได้กล่าวติดตลกว่า “ขอให้สมาชิกรอสักครู่เพื่อกำลังทุกข์ ตอนนี้พรรค พปชร.กำลังประชุมเครียดอยู่ห้องเบอร์ 14 เราหาเสียงนานกว่านี้ยังรอได้ ดังนั้น ก็รออีกสักหน่อย ถือว่าประธานขออีกแล้วกัน”

ต่อมา นายวิรัช รัตนเศรษฐี ส.ส.นครราชสีมา พรรค พปชร. ได้เข้ามาแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสมาชิกพรรคมีการหารือข้างนอก จึงขอเวลา 5 นาที ขณะที่ ส.ส.พรรค พปชร.เริ่มทยอยเข้ามาในห้องประชุม โดยมีนายวิรัชเดินไปพูดคุยกับแกนนำพรรคต่างๆ ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งเครียด

ต่อมาเวลา 13.25 น.นายชัยได้ประกาศว่าขณะนี้ไม่มีสมาชิกจำนวน 478 คน จาก 497 คน โดย นายวิระกร เจ้าของญัตติ ยืนยันให้เลื่อนการพิจารณาออกไป แต่เจอ นพ.ชลน่าน อาศัยข้อบังคับประชุม 47 (6) ขอปิดอภิปราย เพราะได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว ฟังได้พอประมาณว่า เป็นความไม่พร้อมของสมาชิกภาพที่ทำการประชุม มันชัดเจนว่า ยืนยันขอเลื่อนประชุมออกไป พวกตนจาก 7 พรรค เห็นว่า ควรปิดอภิปรายและให้ลงมติ นายชัยจึงให้ที่ประชุมสภาลงมติโดยเปิดเผยชานชื่อเรียงคนว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะเลื่อนการประชุมออกไป

'เสียแฮงค์'นำ4ส.ส.ลงมติผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตุว่า ระหว่างการลงมติด้วยการชานชื่อเรียงบุคคลนั้น ส.ส.ทั้ง 2 ฝ่ายต่างลงมติโดยยืนยันในจุดยืนของตัวเอง โดย ส.ส. 7 พรรคชก ประชาธิปัตย์ นำโดยพรรค พท. และพรรค อนาคต.ลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติให้เลื่อนวาระ

(อ่านต่อหน้า 11)

ออกไป ขณะที่ ส.ส.พรรคร่วมนำโดย พรรค พปชร. รวมไปถึงพรรค พชป. พรรค กท. ต่างลงมติเห็นด้วยในญัตตินี้ ยกเว้น นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พชป. ของตอกเสียง รวมไปถึงนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรค พปชร. ได้ขานไม่เห็นด้วยถึง 2 ครั้ง ก่อนที่นายอนุชา จะเดินไปหานายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐี แกนนำจะเดินเข้ามาคุยด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ลงมติครบ 500 คน ก่อนที่ประธานจะประกาศผลการลงมติ ได้มี ส.ส.พรรค พปชร. 5 คน ประกอบด้วย นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายอัศววัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก นายอัษฎพล โพธิ์พิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี และนายอาดิสัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา ได้ลุกขึ้นแก้มติไม่เห็นด้วย มาเป็นเห็นด้วย ทำให้ ส.ส.พรรคพท.และพรรค อนาคต. ลุกขึ้นประท้วงอย่างหนักว่า การขอแก้มติไม่ชอบด้วยข้อบังคับ เมื่อลงมติแล้วถือว่าลงเลย

ประท้วงวุ่นขอแก้ลงคะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งระหว่างลุกขึ้นประท้วงในเรื่องการขอแก้มติของ 5 ส.ส.พรรค พปชร. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนาคต. ได้ลุกขึ้นอภิปรายว่า “ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเราอยู่ใต้การปกครองของทหาร ผมขอร้องให้ทำตามกติกาสมาชิกพรรค พปชร.ได้พูดไม่เห็นด้วยถึง 2 ครั้งแล้วจะมาแก้ไชตอนท้าย ว่าไม่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม เพราะเราควรที่จะได้ประชุมของสภาได้แล้ว” ทำให้ นายรังสิมันต์ ถูก ส.ส.พรรค พปชร. โห่ไล่ในช่วงการอภิปรายด้วย

ภายหลังจากการโต้เถียงกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจนหาข้อยุติไม่ได้ นายชัย ได้ขอให้สมาชิกยกมือโหวตว่า สมาชิกจะขอแก้ไขมติได้หรือไม่ แต่ก็ไม่เป็นผล นายชัย จึงขอให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พชป.ได้ช่วยชี้แจงให้เข้าใจก่อน โดย นายอภิสิทธิ์ อภิปรายว่า ประธานต้องชี้แจงก่อนว่า ใช้ข้อบังคับไหนให้สมาชิกลงมติ เพราะเรื่องนี้ไม่มีในข้อบังคับ และหากจะลงมติจริงก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ นั่นคือ ทำรายงานบันทึกการลงคะแนนของแต่ละคนและต้องเปิดเผยต่อ

สาธารณชนด้วย การลงคะแนนด้วยการยกมือจะบันทึกอย่างไร ซึ่งประธานบอกว่า เอาตามจำนวนคะแนนมือ แต่มันจะวกกลับไปทีเก่าและทำให้เสียเวลา

ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พชป.ได้ลุกขึ้นเห็นด้วยกับ นายอภิสิทธิ์ โดยระบุว่า เมื่อลงมติแล้ว จะมาเพิ่มได้ภายหลังเฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ และยังไม่มีกรรวมสรุปคะแนน แต่เมื่อใช้ไปแล้วจะแก้ไขซ้ำแก้มติตัวเอง ทำไม่ได้ สภาจะเอาเสียงข้างมากโดยไม่มีข้อบังคับแก้มตินั้น ไม่มีปฏิบัติมาก่อน ตนอยู่สภามาเกือบ 40 ปีไม่เคยเกิดขึ้นใครจะแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่การลงมติโดยไม่ใช้ข้อบังคับนั้นไม่ได้

ด้าน นายชัย ชี้แจงว่า ตนเห็นด้วยที่จะกลับมาแก้มติไม่ได้ แต่ถือเป็นการอนุโลมทำให้ ส.ส.หลายคนไม่พอใจลงเสียงให้ขึ้นมาทันที โดย นายอภิสิทธิ์ ลุกขึ้นอภิปรายทันทีว่า ประธานมีอำนาจวินิจฉัยตามข้อบังคับ แต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่วินิจฉัยไป แต่ไม่สามารถขอ มติที่ประชุมให้รับรองแก้ไขให้ผู้ใดได้ ถ้าเราเริ่มอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนได้จะอันตรายมาก วันข้างหน้าเสียงข้างมากก็จะวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ชี้พท.ชนะ248เลือกปธ.สภาต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างนั้น ส.ส.พรรค พท.ยังลุกขึ้นกดดันนายชัย ให้ประกาศผลคะแนนเบื้องต้น โดย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วงว่า คะแนนที่ลงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขเหมือนกับการเข้าหากาผิดแล้วจะกลับไม่ได้ ดังนั้น ตอนนี้ประธานต้องชานผลคะแนน เพราะเวลานี้เก้าเกิดขึ้น 4-5 ตัวแล้ว กระทั่งในที่สุด นายชัย ประกาศ คะแนนเบื้องต้นว่า สมาชิกเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้เลื่อนการเลือกประธานสภา ออกไป ชนะด้วยคะแนนเสียง 248 ต่อ 246 คะแนน ตอกเสียง 2 เสียง ทำให้ นายชัย เดินหน้าสู่ระเบียบวาระทันที

ส่ง'สมพงษ์'ชิง'ชวน'ปธ.สภา

จากนั้นเวลา 15.40 น. เมื่อสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชัย ได้แจ้งว่า ให้มีการเสนอชื่อประธานสภาได้ท่านละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรอง 20 คน โดย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ นายชูการ์โน มะทา

ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ได้เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ทำชิง

'ชวน'นั่งปธ.สภา258คะแนน

ทั้งนี้ ได้เปิดให้สมาชิกใช้วิธีการเขียนชื่อใส่ซองจดหมายภายในคูหา และหย่อนลงในหีบลงคะแนน โดยมีสมาชิกทั้งหมด 496 คน โดยมีผู้มาลงคะแนน 493 คน ไม่มาลงคะแนน 3 คน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนน นายชวน ได้ 258 คะแนน ขณะที่นายสมพงษ์ ได้ 235 คะแนน ทำให้นายชวนได้เป็นประธานสภา ทั้งนี้ หลังทราบผลการนับคะแนน มี ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ พรรค อนาคต. พรรค พท. ที่เป็นพรรคต่างขั้วเข้ามาแสดงความยินดี รวมถึงพรรค พปชร.

ต่อมา เวลา 19.10 น. นายชัยได้สั่งเปิดประชุมและนัดประชุมเลือกประธานสภาในเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม รวมการประชุมเลือกประธานสภาใช้เวลา 10 ชั่วโมง

'เทพไท'ยื่นขอผู้ใหญ่ดออกเสียง

ที่หอประชุมใหญ่ที่ไอที นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พชป. กล่าวถึง การงดออกเสียงให้เลื่อนการเลือกประธานสภา ว่าได้มีการขออนุญาตกับผู้ใหญ่ภายในพรรคแล้วว่าการงดออกเสียงเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ เพราะตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกประธานสภาออกไป ถ้าไม่พร้อมก็ควรจะทำก่อนที่จะมีการประชุม เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาได้นัดประชุมล่วงหน้ามาแล้ว ก็ไม่ควรมีการมัดมือชก จนทำให้สมาชิกเดือดร้อน

"การโหวตของผมเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพราะแค่ความรู้สึกของประชาชนที่รอการก้าวเดินของประชาธิปไตย และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นหากเลื่อนการประชุมสภาออกไปก็ต้องเลื่อนเวลาเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ใจจริงไม่เห็นด้วย แต่ก็ใช้วิธีการงดออกเสียง" นายเทพไทกล่าว

นายเทพไทกล่าวว่า ยังเชื่อมั่นในรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ เพราะแค่ยกแรกวันนี้คะแนนก็ห่างกันเพียง 2 เสียง ถ้าทิ้งเวลาไปก็อาจจะเจออริกฤต สภาเดินต่อไปได้ รัฐบาลเดินไม่ได้ เสียหายต่อประชาธิปไตย เพราะเสียงที่เลือกประธานสภาเท่ากัน ก็คือเดดล็อกทางตันการเมือง ดังนั้นควรจะหันหน้าคุยกันได้หรือไม่ ตนอยากให้คิดถึงบ้านเมืองมากกว่าการเมือง เพราะถ้าทอดเวลาออกไปก็จะมีภาระจากรัฐบาลอีก

สภานัดแรกป่วนดีเกมต่อรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความปั่นป่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน มีการประเมินจากทั้งฝั่งพรรคที่จับมือตั้งรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกนนำ รวมทั้งจากฝั่งพรรค พท.ที่วิเคราะห์ว่าการประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาที่มีการยึดเยื้อนนั้นเป็นการต่อรองของฝั่งพรรค พปชร.กับพรรค พชป.ที่เล่นเกมต่อรองแก้อิทธิพลที่ยังไม่ลงตัว โดยเบื้องต้นพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ที่ 6 ตำแหน่ง คือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรค พชป.ได้เจรจาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสลับกับกระทรวง อื่นๆ จึงมีการประวิงเวลาในสภา เปิดทางให้แกนนำของทั้ง 2 พรรคเจรจาตกลงให้สะเด็ดน้ำ ก่อนที่จะกลับเข้ามาในห้องประชุมสภาเพื่อมาลงมติว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันอื่น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางกระทรวงจนเกิดความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบรรยากาศที่มีความสับสนในการลงคะแนน อาจเป็นความตั้งใจที่ให้เกิดเสียงออกมาแพ้ เพราะมีการลงมติผิดถึง 5 คน ในกลุ่มอักษร "อ.อ่าง" นำโดย นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท กรรมการบริหารพรรค พปชร. เป็นหนึ่งในแกนนำเจรจาร่วมรัฐบาลกับพรรค พชป. ซึ่งไม่น่าจะผิดพลาด 2 ครั้ง โดย ส.ส.ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มสามมิตร กลุ่มปากน้ำ ซึ่งอยู่ในการดูแลของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ทั้งหมด

ดัน'ชวน'ตามโผ-เช็กกำลัง2ขั้ว

ทั้งนี้ จนเมื่อปรากฏผลคะแนนออกมา พบว่าที่ประชุมมีมติ "ไม่เห็นด้วย" ที่จะเลื่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปเป็นวันอื่น โดยให้จบภายในวันนี้ เพื่อสนับสนุนนายชวนและให้สนับสนุนนายชวนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีการเสแสร้งมาก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่เสนอชื่อนายชวนคือ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ซึ่งเป็นแกนนำในการเจรจากับพรรค พชป. เป็นผู้เสนอชื่อนายชวน ตามที่มีการต่อรองตำแหน่งกันก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ถือเป็นการเช็กกำลังครั้งแรกทั้ง 2 ขั้วการเมือง

'เสี่ยหนู'สนใจกวาด3เกรดเอ

ในส่วนของการกวาด 3 เกรดเอ ส่วนของพรรค กท.ค่อนข้างคงจะได้ 6 ตำแหน่ง มีรองนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เบื้องต้นยังได้อยู่ 2 ตำแหน่ง คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'ธนาธร'ไม่ท้อ-สักวันจะกลับมา

ต่อมาที่หอประชุมบริษัทไอที ถนนแจ้งวัฒนะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต.แถลงภายหลังออกจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งว่า ได้กล่าวลาและยุติบทบาทการทำหน้าที่ แต่ขอยืนยันว่าการเป็นตัวแทนของประชาชนไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ในสภาอย่างเดียว จะใช้เวลานี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อนำไปให้ ส.ส.ในพรรค อนาคต.ตั้งกระทู้อภิปรายในสภา แต่จะใช้เวลานี้ศึกษาปัญหาของประชาชนและขยายแนวคิด อุดมการณ์ แนวนโยบายของพรรค อนาคต.ให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจเจตนาที่ดีของพรรคที่มีต่อสังคม จะทำงานต่อไปไม่หยุดยั้ง ไม่ท้อถอย ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานในสภา ก็จะไม่ไปไหน ทำงานกับประชาชนต่อไป ตนจะรอวันนั้น สักวันหนึ่งตนจะกลับมา (อ่านรายละเอียด น.2)

'ภูมิธรรม'ยื่น7พรรคเอกภาพ

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาเพื่อเลือกประธาน และรองประธานสภา ว่า พรรค พท.และพรรคความร่วมมือ 7 พรรค มีมติที่จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งพรรค พท.จะเสนอชื่อนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. ซึ่งตำแหน่งประธานสภา แม้เราจะทราบว่ามีควมพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงเจตนาเดิมที่ประชาชนตัดสินใจมาแต่จะยืนยันสิ่งนี้

เมื่อถามว่า ได้มีการประสานงานกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เสนอชื่อนายชวน หลีกภัย ซึ่งตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า อย่างที่เรียนว่าเจตนารมณ์ของพวกเราทั้ง 7 พรรค ชัดเจน เราจะเลือกตามเสียงประชาชนว่ามาโดยการเรียงลำดับพรรคที่ได้คะแนนอันดับ 1-3 แต่ทั้งหมด เวลานี้เรายังเปิดถึงวันที่สุดท้ายที่จะเข้าไปว่าเราจะเอาอย่างไร แต่สำหรับพรรค พท. หากเราจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อเราก็คงอยากเสนอชื่อคนจากพรรคของเรา แต่หากมีการร่วมมือกันแล้วทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

'เยาวลักษณ์-ประสงค์'ชิงรองปธ.สภา

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และนายปิยนุตร แสงนกกุล เลขาธิการพรรค นำทีม ส.ส.พรรค อนค. 78 คน เดินทางโดยรถบัสมาพร้อมกันสองคัน ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม หลังจากประชุมแนวทางการลงมติประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ทำการพรรค โดยนายปิยนุตรให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการลงมติและรายชื่อรองประธานสภาคนที่หนึ่งในสัปดาห์พรรค อนค.ว่า ใช่ แต่ไม่ใช่ นายปิยนุตรแน่นอน ยืนยันว่า 7 พรรคยังเป็นเอกภาพในการลงคะแนนเลือกประธานและรองประธาน ไม่มีผู้เห่าพรรค อนค.แน่นอน ขณะที่นายธนาธรกล่าวว่า สำหรับขั้นตอน

ในวันนี้ ในส่วนตนนั้นคงต้องรอประธานชั่วคราวในที่ประชุมคือนายชัย ชิดชอบ ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งพร้อมปฏิบัติตามทุกอย่าง ไม่มีปัญหา และไม่มีเจตนาที่จะมาขัดขวางการประชุม ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ได้โควตาเสนอชื่อรองประธานสภาจำนวน 1 คนนั้นคงต้องรอผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อรองประธานสภาคนที่ 1 ที่ 7 พรรคแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเสนอในสัปดาห์ของพรรค อนค.คือ น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส่วนรองประธานคนที่ 2 ของพรรคเสรีรวมไทย (สร.) คือ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์

'สุชาติ'ไม่ยอมมลุษัฐชิงปธ.

นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่าพรรค พปชร.มีมติลงชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า เป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคต้องตกลงใจกัน ขณะที่มติพรรค พปชร.ส่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค พปชร. ก็ต้องลองดูว่าจะอย่างไรต่อ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือต้องไม่ทำให้ประชาชนสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะขณะนี้ประชาชนใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลได้เสียที แต่ถ้าเกิดสร้างความแตกแยก สร้างรอยร้าวในการจัดตั้งรัฐบาลต้องคิดอีกที จะทำอย่างไรก็แล้ว

แต่ ต้องทำให้การจัดตั้งรัฐบาลลุล่วงเพราะรอมานานแล้ว ทั้งนี้ ต้องทำตามมติของพรรค หากลงก็พร้อมทำหน้าที่ ไม่ลงก็ไม่เป็นไร ต้องตระหนักถึงการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักก่อน

เมื่อถามว่า จะทำให้ประชาชนสับสนหรือไม่ เมื่อพรรค พปชร.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ไม่ลงชื่อชิงตำแหน่งประธานสภา นายสุชาติกล่าวว่า เรื่องนี้มีบ่อย สมัยก่อนก็เคยมี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่าที่จะให้เกิดความเรียบร้อยให้แก่ทุกพรรคการเมือง เมื่อถามต่อว่า หากได้เป็นรองประธานสภายอมรับได้หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า อยู่ที่มติพรรคและอยู่ที่ผลโหวตในการประชุมสภา

ภท.ยกมือโหวต'ชวน'

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยจะยกมือโหวตให้นายชวน เพราะมีความเหมาะสม เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและมีมารี อีกทั้งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี รวมถึงเคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อน

เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยได้ตำแหน่งรองประธานคนสภาคนที่ 2 ไหมหรือไม่ เพราะมีชื่อของนายศุภชัย โพธิ์สุ นายอนุทินกล่าวว่า "ก็เสนอ ใจ! ทำไมรู้ก่อนผมอีก"

เมื่อถามอีกว่า ได้รับการประสานงานส่งเทียบเชิญจากพรรค พปชร.แล้วหรือยัง นายอนุทินกล่าวพร้อมกับหัวเราะว่า "ยัง เตียวเขาคงโทรศัพท์มา เมื่อคืนนอนเร็ว" เมื่อถามว่า หากได้เทียบเชิญแล้วจะตอบรับร่วมรัฐบาลกับพรรค พปชร.หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า "เตียวรอโทรศัพท์ก่อน ตอนนี้อยู่ไม่มีอะไร ผมพร้อมทำเพื่อบ้านเมือง อะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีต่อบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองสงบ เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ไม่ใช่สัญญาอะไร ทุกอย่างเพื่อบ้านเมือง"

'อนุทิน'อยากให้มีปธ.สภาวันนี้

ต่อมาหลังประธานสั่งพักการประชุม นายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆ ภายหลังยกทีม ส.ส.เดินออกจากห้องประชุมสภาว่า ออกมากินข้าวกลางวัน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะได้ประธานสภาในวันนี้หรือไม่ เนื่องจากพรรค พปชร.ขอเลื่อน นายอนุทินตอบว่า มีทั้งฝ่ายเลื่อนและฝ่ายไม่เลื่อน แต่อยากให้มีประธานสภาในวันนี้

'วราวุธ'รับพปชร.แจ้งโหวต'ชวน'

นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวก่อนประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภา และรองประธานสภา มีกระแสข่าวว่าพรรค พปชร.จะสนับสนุนนายชวน



หารือเครือข่าย - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนำกลุ่มสามมิตร และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. กำลังหารือกับนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรค พปชร. หลังขานชื่อไม่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติเลือกประธานสภา ที่ห้องประชุมใหญ่ที่ไอที ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

ลีลีสนประชุมสภาผู้แทนฯนัดแรก



นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว



นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตประธานสภา



นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แคนดิเดตประธานสภา



นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ทักทายสมาชิกพรรคที่มาต้อนรับ



ส.ส.หน้าใหม่พรรคอนาคตใหม่ แต่งตัวสร้างสีสันการประชุมสภานัดแรก



นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติขอให้เลื่อนวาระการเลือกประธานสภา



ส.ส.อนาคตใหม่ชู 3 นิ้วให้กำลังใจหัวหน้าพรรค



ส.ส.รุ่มล้อมจับมือให้กำลังใจนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินออกจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ ส.ส.



นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย เข้าประชุมสภาครั้งแรก



ส.ส.หญิงลุกขึ้นใช้สิทธิประท้วง-อภิปราย

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15051

หน้า: 1 (บน), 10, 11

Col.Inch: 473.20 Ad Value: 733,460

PRValue (x3): 2,200,380

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พปชร.ดัน'ชวน'ปธ.โหวตลี้ว258-235

เป็นประธานสภาว่า ได้รับแจ้งจากพรรค พป
ชร.แล้ว ทั้งนี้ พรรค ชทพ.ยังไม่ได้รับการประสาน
จากพรรค พปชร.เพื่อไปเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาล

ปปชร.เดินสายเชิญทุกพรรคร่วมรบ.

ที่หอประชุมบริษัททีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ แกนนำพรรค พป
ชร. กล่าวว่า หลังการประชุมเลือกประธานสภา
ผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐจะเดินทางไป
เชิญทุกพรรคเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ทั้งพรรค ปชป. พรรค ภท. พรรค ชทพ. และ
พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ทั้งนี้ เชื่อกันว่านาย
ชวน จะได้รับเลือกประธานสภา



จัดแผนบูรณาการแก้ไขปัญหานมโรงเรียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับระบบโครงการนมโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คุณภาพและการส่งนมไปยังโรงเรียนไม่ตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีแนวทางมุ่งให้เด็กนักเรียนไทยได้รับโภชนาการที่มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโคนมไทย

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารจัดการนมโรงเรียนปีการศึกษา 1/2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติรัฐมนตรี รณรงก์การบริโภคนมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งกำหนดระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยได้รับโภชนาการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทยอีกทางหนึ่งด้วย



ทั้งนี้ สำหรับระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนที่ปรับใหม่จะกระจายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพโคนมจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี และเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของนม และการจัดส่งให้ตรงต่อเวลาได้ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่จะเข้าโครงการฯ ต้องมีเอกสารแสดงปริมาณแหล่งที่มา และคุณภาพของนมดิบที่ตนเองมี รวมทั้งมีระบบประกันภัยที่ได้มาตรฐาน โดยในส่วน



กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการออกเบี้ยปรับและตัดสิทธิผู้ประกอบการหากพบปัญหาคุณภาพ

“ปัจจุบันปริมาณความต้องการนมนั้นในปัจจุบันอยู่ที่วันละ 1,078 ตัน/วัน เป็นไปตามฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการบูรณาการไปยังหน่วยงานอื่น เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพนมนั้นโดยองค์การอาหารและยา (อย.) การกำกับดูแลการกระจายนมโรงเรียนไปอย่างทั่วถึง พร้อมยืนยันว่าสามารถส่งนมโรงเรียน

ถึงมีนักเรียนทันเปิดเทอมนี้แน่นอน โดยตลอดปีการศึกษา 2562 เด็กต้องได้รับนมครบถ้วนคนละ 260 วัน/ถุง/กล่องหรือภาคเรียนละ 130 วัน/ถุง/กล่องตลอดปีการศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการนมโรงเรียนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในโครงการให้กลุ่มผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแล้ว โดยใช้จำนวนนักเรียนตามข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการและปริมาณ/ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการให้บริการนมโรงเรียนในพื้นที่มาใช้ในการคำนวณจัดสรรปริมาณนมให้แก่อผู้ประกอบการแต่ละรายที่ขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันการส่งนมไม่ตรงเวลาและนมไม่มีคุณภาพรวมทั้งการส่งนมไม่ครบตามปริมาณความต้องการของจำนวนนักเรียน ตามสัญญาซื้อขายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนเอกชนหรือหน่วยงานจัดซื้อ กับ อ.ส.ค.หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ดังนั้น จึงขอให้ปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการส่งมอบนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ให้ครบทุกแห่งและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนรวมทั้งต้องเป็นนมที่มีคุณภาพตามสัญญาที่ตกลงไว้กับทางราชการ.

งานเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ อ.หันคา

นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน โดยมีเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบ มีความรู้ความสามารถจัดเป็นทีมวิทยากร จัดสร้างเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยง จัดสร้างองค์ความรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเกษตรกร ดูแลเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ปี 57 ถึงปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักความคิด เกษตรกรพัฒนาด้วยตนเอง จึงได้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ทางเกษตร อ.หันคา ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ในวันที่ 30 พ.ค. ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 9 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา

นายชาติ ขำเอี่ยม เกษตรอ.หันคา กล่าวว่า อ.หันคามีสูนย์เรียนรู้ฯ เป็นศูนย์หลัก 1 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 12 ศูนย์ มีกิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มผลผลิตข้าว โดยมีฐานการเรียนรู้การผลิตข้าวมีคุณภาพ 9 ฐาน



เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาคี ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้มีองค์ความรู้ครบวงจรอย่างแท้จริง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรข้างเคียงทั่วไป ทั้งด้าน ประมง ปศุสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งในปี 62 สำนักงานเกษตร

จัดสถานีเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ

นายชัช กล่าวคือว่า ในงานมีการถ่ายทอดความรู้คือ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2. การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดให้มี 6 ฐานเรียนรู้ 1. การลดต้นทุนข้าว 2. การเก็บตัวอย่างดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3. การเลี้ยงสัตว์ปีกและพืชอาหารสัตว์ 4. การทำประมงในกระชังบก 5.การจัดทำบัญชีครัวเรือน และ 6. รมร่งค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จาก 4. กิจกรรมหลัก คือ 1. การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต 2. การเข้าถึงปัจจัยการ



ผลิต 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้แก่ การสำรวจ การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สัตว์ การประมง การเตรียมการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สัตว์ ประมง เช่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมตาไรเซียม และ 4. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเกษตรกร อีกทั้งได้ชมเลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสถาบันเกษตรกรอีกด้วย.

สมชัย ลัทธิตช รายงาน

ความไร้ยางอายของ สส.ไทย ทำให้เมืองไทยไร้ความสงบสุข



เพียงแค่การประชุมรัฐสภานัดแรกเพื่อลงคะแนนเลือกประธานรัฐสภา (เมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562) สาธารณชนได้เห็นชัดแล้วว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของไทยมีพฤติกรรมดั่งงูหรือสามานย์สถานใด แล้วการกระทำของ สส. ที่แสดงออกมานั้น เป็นการทำให้ไปตามภาระหน้าที่ของ สส.หรือไม่ คำถามนี้ สาธารณชนสามารถตอบได้กระจ่างชัด

ขออนุญาตฟื้นความรู้ให้คุณผู้อ่านสักนิดว่าหน้าที่หลักของ สส. มีดังต่อไปนี้

1. ตรากฎหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข และเพื่อความเจริญผาสุกของประเทศชาติและประชาชน
2. ทำหน้าที่เลือกสรรผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
3. ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายบริหาร
4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ
5. หยิบยกปัญหาความเดือดร้อน และข้อต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อส่วนรวม

การประชุมรัฐสภาชุดที่ 25 นัดแรกบ่งบอกได้ชัดเจนว่า สส. ของไทยเห็นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมากน้อยเพียงใด ซึ่งเท่าที่สาธารณชนได้ประจักษ์จากพฤติกรรมของ สส. ในที่ประชุมแล้ว พบว่าเพียงวันแรกของการประชุมก็เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคือ การเลื่อนหรือไม่เลื่อนวาระการประชุมเพื่อเลือกประธานรัฐสภา

คอการเมืองไทยทราบดีว่ามูลเหตุประการสำคัญที่ทำให้มีการขอเลื่อนประชุมรัฐสภานัดแรกก็คือเรื่องความไม่ลงตัวของการเสนอชื่อผู้ลงชิงตำแหน่งประธานรัฐสภา และความไม่ลงตัวในเรื่องการแบ่งปันตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงหลัก เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น แต่น่าสนใจว่าเหตุใดจึงไม่มีการต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีพฤติกรรมสามานย์ให้เห็นอีกประการหนึ่งคือ สส.บางรายลงมติส่วนตัวไปแล้วในช่วงแรกว่าไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการประชุมเลือกประธานรัฐสภา แต่ต่อมากลับขอแก้มติเป็นเห็นด้วย ซึ่งทำให้สาธารณชนเห็นชัดว่าแค่เพียงเรื่องที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาสำหรับการตัดสินใจ ก็ยังมี สส.หลายรายที่ยังเกิดอาการไม่คงเส้นคงวา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ แล้วถ้าเป็นเรื่องที่สลักสำคัญมากกว่านี้ สส.พรรคอย่างนี้จะมีสติปัญญาพิจารณาหรือ

ในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้ประชุมพิจารณาเลือกประธานรัฐสภาต่อไปด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการประชุมต่อ 248 ราย ไม่เห็นด้วย 246 ราย ดออกเสียง 2 ราย ข้อน่าสังเกตผสมกับข้อน่าสงสัยคือ สส. ที่ขอเปลี่ยนมติที่ตนเองได้โหวตไปแล้วนั้นคือ สส. จำพวกที่เคยผ่านสภามาแล้วหลายสมัย และเป็น สส. ของพรรคพลังประชารัฐจากสายของนักการเมืองที่ถือได้ว่ามีพรพยาการเมืองแก่กล้า ซึ่งทำให้สาธารณชนวิพากษ์ว่าแล้วที่โหวตไปในตอนแรกนั้นใช้สติปัญญาหรือไม่ หรือว่ามาเปลี่ยนใจในภายหลังเพราะมีสิ่งใดคดลใจกระนั้นหรือ

ขอย้ำอีกทีว่านี่แค่เพียงปฐมบทของการเมืองแบบรัฐสภา หลังจากมีการเลือกตั้ง สส.ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อนัดแรกของการประชุมยังเกิดความโกลาหลได้ถึงเพียงนี้ แล้วในการประชุมนัดต่อๆ ไปจะหาความสงบเรียบร้อยได้อย่างไรกันเพราะในเมื่อ สส. แต่ละคนนั้นดูเสมือนว่ามีได้ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สาธารณะแม้แต่น้อย

หากจะถาม สส.หรือที่เรียกรวมๆ ว่านักการเมืองไทย

ว่า เคยรู้ตัวบ้างหรือไม่ว่าสาธารณชนเขารังเกียจและ
อิดหนาระอาใจกับพฤติกรรมสามัญต่างๆ นานา ของ
นักการเมือง คำตอบที่หลายคนเชื่อตรงกันก็คือ นักการเมือง
รู้ดี แต่ก็ยังจะทำพฤติกรรมน่ารังเกียจเช่นนั้นต่อไป
เพราะถ้าหากนักการเมืองไทยมีพฤติกรรมที่เห็นแก่
สังคมส่วนรวมแล้ว ก็คงจะไม่ให้นักการเมืองไทย และ
เพราะความเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวมนี้เองจึงให้นักการเมืองไทยกลายเป็นคน
น่ารังเกียจไปโดยปริยาย

พูดถึงนักการเมืองไทยแล้ว ไม่ว่าจะเป็
นักการเมืองหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ แต่เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่าง
กันเลย เพราะทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ก็มีความสามัญ
ไม่แตกต่างกัน

อันที่จริงในการเลือกตั้ง สส.ครั้งล่าสุดนี้ ในรัฐสภา
แห่งนี้ก็มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้าไปร่วมอยู่ด้วยเป็น
จำนวนมิใช่น้อย แต่ทว่าสังคมกลับมิได้เห็นว่าการเมือง
หน้าใหม่จะแสดงความเห็นหรือการกระทำอันเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ประการใด แต่เท่าที่เห็นก็คือ
สส.บางคนใช้เวทีการเมืองแห่งนี้เป็นที่แสดงพื้นที่ส่วนตัว
เสียมากกว่า เช่น พวกข้ามเพศที่อาศัยเวทีนี้เป็นที่แสดง
ความข้ามเพศของตนให้ปรากฏต่อสาธารณะได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น แต่ก็ไม่เห็นว่าการที่อ้างว่าตนเอง
มีความเสรีมากมายเช่นนี้จะมีการกระทำใด ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อาจจะมีบางคนบอกว่า
คือความก้าวหน้าของสังคมไทยที่มีคนข้ามเพศเข้าไป
เป็น สส. แต่ก็ต้องถามกลับว่า แล้วการมี สส.ข้ามเพศ
ในสภาทำให้การเมืองไทยพัฒนาขึ้นจริงหรือ

ขอย้ำว่าการพูดเรื่อง สส.ข้ามเพศในสภา มิได้
มีเจตนาดูหมิ่นหรือกีดกันคนกลุ่มนี้แต่อย่างใด แต่
ประเด็นคำถามคือ เมื่อมีแล้วสังคมไทยมีพัฒนาการ
ทางการเมืองจริงหรือ แล้วถ้าหากไม่มี สส.ข้ามเพศ
ในรัฐสภา กลุ่มคนข้ามเพศในสังคมไทยไม่มีเวที
แสดงออกเลย กระนั้นหรือ ซึ่งก็ไม่ใช่ความจริง เพราะ
เราทุกคนก็เห็นกันอยู่ดำตาแล้วว่า บ้านเมืองของเรา
ไม่ได้กีดกันคนข้ามเพศในการอยู่ร่วมในสังคมมานาน
แสนนานแล้ว แต่มเรายังนิยมชมชอบพวกข้ามเพศอย่าง

ออกนอกหน้านอกตาเสียด้วยซ้ำไป หากไม่เชื่อ ลอง
คุณดั่งหลายต่อหลายคนที่เป็นพวกข้ามเพศก็ได้

นี่แค่เพียงการเปิดสภานัดแรกของเมืองไทย
คนไทยก็ได้พบเห็นอีกแล้วว่า สส.จำนวนไม่น้อยต่างแสดง
ความไร้ยางอายุออกมาอย่างโจ่งแจ้ง แล้วคนไทยก็เชื่อ
ด้วยว่ายังมีการประชุมสภานัดต่อ ๆ ไป ก็จะได้พบ
ความไร้ยางอายุของ สส. ปรากฏออกมาเรื่อย ๆ

สส. จะสำเหนียกบ้างหรือไม่หนอว่าเพราะ
ความไร้ยางอายุของพวกนี้แหละ จึงทำให้คนไทย
ไม่ปฏิเสธการทำรัฐประหาร ถึงแม้คนไทยจะรู้ว่า
การรัฐประหารเป็นสิ่งเลวร้าย แต่เมื่อไม่มีอะไรกำจัด
ความไร้ยางอายุของ สส.ได้ คนไทยก็จำเป็นต้อง
ฝืนใจยอมรับการรัฐประหาร เพราะรู้ว่า สส.
ไร้ยางอายุไม่เคยเกรงกลัวอำนาจของประชาชน

เราคงจำเป็นจะต้องปล่อยให้ สส.แสดงความ
ไร้ยางอายุออกมาอีกสักกระยะหนึ่ง เพราะความ
ไร้ยางอายุของ สส.เป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในกมลสันดาน
ของพวกเขาเสียแล้ว ไม่ว่าสาธารณชนจะเรียกร้อง
ให้ สส.ลดพฤติกรรมไร้ยางอายุด้วยกรรมวิธีใดก็ตาม
ก็คงยากที่จะทำให้ สส.มียางอายุเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้อยู่ ผู้เขียน
ก็ยังคิดถึงการประชุมรัฐสภานัดแรกไปพร้อม ๆ กัน
แต่ก็ยังไม่มีบทสรุปใด ๆ สำหรับการประชุมนัดแรกนี้
ขอย้ำว่านี่แค่เพียงการประชุมรัฐสภานัดแรก
เท่านั้น สาธารณชนยังเห็นความไร้ยางอายุของ สส.
ได้มากถึงเพียงนี้ แล้วการประชุมนัดต่อ ๆ ไปแล้ว
ประชาชนจะได้พบความไร้ยางอายุของ สส.อีกมากมาย
สักเพียงใด

ผู้เขียนขอบอกตรง ๆ ว่า ที่ต้องเขียนย้ำ ๆ
ซ้ำ ๆ กับเรื่องความไร้ยางอายุของ สส.ก็เพราะว่า
ผู้เขียนสังเกตเห็นความไร้ยางอายุของ สส.หลาย
ประการ แล้วก็เชื่อว่าต่อให้เขียนไปอีกมากมาย
หรือยาวนานเพียงใดก็ตาม ความไร้ยางอายุของ
สส.ก็ไม่น่าจะลดลง

ขอถามทิ้งท้ายว่า สส.เคยรู้บ้างไหมว่า เพราะ
ความไร้ยางอายุของพวกเขานี้แหละคือมูลเหตุ
ทำให้บ้านเมืองเกิดความโกลาหลมาโดยตลอด

คืบหน้าวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ลุยทำแผนการผลิตครบวงจร

หลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้ได้คัดเลือกพื้นที่พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทั้ง 10 แปลง 3 แปลง ลุยทำแผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด พร้อมทั้งมีผู้จัดการแปลงที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานต่อให้แล้วเสร็จ เช่น แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยใช้ตลาดนำการผลิต ภายใต้แนวทางการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร (Agricultural Production Plan) ซึ่งจะมีเกษตรกรและภาครัฐ รวมทั้งเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการแล้ว 10 แปลง ได้แก่ แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี, แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ, แปลงเกษตรผสมผสาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, แปลงเกษตรผสมผสาน อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี, แปลงยางพารา กรป.กลาง



มะปรางมัน ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว อ.รัชฎา จ.ตรัง, แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรงกุง จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท รวมทั้งแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี ที่คืบหน้าจนสามารถดำเนินการได้ตามแผนการที่ตั้งไว้แล้วเสร็จ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการนี้ ยังมีอีกหลายขั้นตอนต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง แผนปฏิบัติงานรายแปลง และแผนธุรกิจของแต่ละแปลง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่รวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลองค์กรเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือกกรรมการแปลงจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพหรือบุตรหลานของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers) และอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการแปลงสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะการเริ่มต้นขับเคลื่อนโครงการแบบมีแผนงานจะทำให้เกษตรกรและทุกฝ่ายขับเคลื่อนและต่อยอดการดำเนินการได้ต่อและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม



การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562.....● พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส ในการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ความว่า “บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช

2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของ



แต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เทียบตรงตามหลักนิติธรรม และคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ขออำนาจพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากัน”.....● “ธนูเทพ” รายงานตัว รับใช้ท่านผู้อ่าน...เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว ก็หวังว่า ส.ส. และ ส.ว. ทุกคน จะน้อมนำพระราชดำรัส ที่พระราชทานไว้ในการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวมสืบไป...อิม...การเมือง
ระบบรัฐสภา เดินหน้าไปตามโปรแกรม
หลังจากมีการประชุม วุฒิสภา เลือก ประธาน
วุฒิสภา และ รองประธานวุฒิสภา รวมทั้ง
มีการประชุม สภาผู้แทนราษฎร เลือก
ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...ขั้นตอนหลังจากนี้
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่
จะทำหน้าที่เป็น ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา ที่จะทำหน้าที่เป็น รอง
ประธานรัฐสภา ออกมาแล้ว ประธานรัฐสภา จะเรียกประชุมร่วม รัฐสภา เพื่อ
ให้ ส.ส.และ ส.ว. ลงมติเลือก นายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้า... “ธนูเทพ” ประเมินตามรูปการณ์ที่ พรรคพลังประชารัฐ กุมเสียง
ส.ส.ในกลุ่มแนวร่วมไว้แน่นๆ 137 เสียง บวกกับ 250 ส.ว. รวม 387 เสียง เกินกึ่ง
หนึ่งของ รัฐสภา ที่ขณะนี้มียุ 748 คน การันตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้ไปต่อบนเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี แน่นนอนพันเปอร์เซ็นต์ แต่จะดันหนีสภา
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ไปได้แค่ไหน จะมี ส.ส.สนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ หรือ
มากกว่า 251 เสียง ไปก็แต่มี ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารจัดการในห้วงจัดสรร
เก้าอี้รัฐมนตรี ตอนตั้ง รัฐบาล กันอีกเชือก...งานนี้ต้องตามลุ้น เพราะถ้าเป็น
รัฐบาลเสียงข้างน้อย มาไวเคลมไวแน่.....● กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม “ปฏิรูปภาคเกษตร
ไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา” ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ กรุงเทพฯ
27 พ.ค. 09.00 น.● วิภาวรรณ มหาดำรงกุล และ จักรกฤษณ์
เกียรติโชคชัยกุล ร่วมจัดงาน “CITIZEN x MARK PRIN” เปิดตัว ปรีญา สุภารัตน์
เป็นฟรีเชนเตอร์คนใหม่ และ CITIZEN รุ่น PROMASTER SKY Blue Angels นาฬิกา
สปอร์ตหรูระดับเวโรด์คลาส ที่แพชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน 27 พ.ค. 17.00 น.

.....● **ระพี ผ่องบุพกิจ** ผวจ. จะเข็ชเรธา และ **ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์** ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “จังหวัดจะเข็ชเรธา ร่วมกับ ซีพีเอฟ ลดค่าครองชีพประชาชน” ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดจะเข็ชเรธา 28 พ.ค. 10.00 น. พบกับคาราวานสินค้าอาหารคุณภาพราคาพิเศษ กว่า 200 รายการ และของดีประจำจังหวัด โดยมีกิจกรรมบันเทิงให้ชมฟรี งานจัดถึง 31 พ.ค. นี้.....● **สุขวัฒน์ คำน-เสริมสุข** ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ร่วม ซีพีเอฟ และ **ประสิทธิ์ บุญดวง-ประเสริฐ** ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการฯ นำนวัตกรรมอาหารภายใต้แนวคิด “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ไปร่วมแสดงใน

งาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 28 พ.ค.10.00 น. งานจัดถึง 1 มิ.ย.นี้.....● **หนังสือวางแผง...หายหมดจุดแค้กจุด** สอนการกดจุดอย่างถูกวิธี เพื่อบรรเทาอาการป่วยเล็กน้อยๆ เช่น ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ **ชุดมินิ ยงมานิตชัย แผล... 77 วิธีเล่นมัดใจหลาน** สูดยอดกลยุทธ์เล่นกับหลานแบบปู่ย่าตายายมืออาชีพ **วิธารณี จง-สถิตย์วัฒนา** แผล...การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ **ครอบครัวตั้งหนืดตะลุย-วิทย์** ตอน Coding เกมทะเลจอบ แผลโดย **วดี จิตจำรัสรัตน์.....●** **สังคมนตรีอาทิตย์...10.00 น.** พิธีฉลองมงคลสมรส **พิชชาภา ชอบงาม** ลูกสาว **ร.ต.ท.ทวี-สุสดี** ชอบงาม กับ **รัฐพล สุทธิสารเศรษฐ์** ลูกชาย **ประจักษ์-เพ็ญศรี สุทธิสารเศรษฐ์** ห้องแม่จิก 3 โรงแรมมิราเคิลฯ.....● **16.00 น.** **มูลนิธิธรรมดี** เชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาจาก **หลวงปู่ท้ว สิริโร** วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ห้องบำเพ็ญกุศล อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร.....● **ศพ เจริญ ดิษฐ์-ปัญญา** ตั้งสวดศาลาเทพกัญจนา วัดป่าอมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร **19.00 น.** 26 พ.ค.คืนสุดท้าย กลุ่มเพื่อนวิทยา 08 เป็นเจ้าภาพ และฉาปนกิจ **27 พ.ค. 16.00 น.**.....●